

Năm 2024

THỨ SÁU

Phát hành: 29/11/2024

Bản tin

Điểm báo



TỔNG HỢP THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC

(Phát hành hàng hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CHỦ TRƯỞNG TỈNH GỌN BỘ MÁY NHÀ NƯỚC	2
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chưa sáp nhập các tỉnh, thành phố ngay	2
2. “Cách mạng” tinh gọn bộ máy - mở ra chương mới cho quản trị quốc gia	2
PHÒNG CHỐNG LÃNG PHÍ	3
3. Hà Nội: Loạt trụ sở “đất vàng” bỏ hoang, chính quyền rà soát xong lại... bỏ không	3
4. Phú Thọ: Dự án nghìn tỷ hoang tàn suốt chục năm, dân nuôi gà giữa công trường bỏ hoang	4
5. Hải Dương: Hàng loạt dự án “đắp chiếu” nhiều năm gây lãng phí	5
PHÁT NGÔN ẢN TƯỢNG	5
6. Tổng hợp phát ngôn ản tượng của lãnh đạo Trung ương và địa phương	5
TIN QUỐC HỘI	6
7. Quân đội không quá 415 vị trí có trần quân hàm cấp tướng	6
8. Thí điểm 5 biện pháp xử lý tài sản trong án tham nhũng Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi	6
9. 6 bộ chịu trách nhiệm quản lý về phòng, chống mua bán người	7
10. Phó thủ tướng: Thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam thấp trong ASEAN	8
11. Đề nghị tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75%	8
GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG	9
12. Bình Định siết chặt giải ngân đầu tư công, hạn chế kéo dài thời gian thực hiện	9
13. Quảng Ninh tăng tốc giải ngân đầu tư công giai đoạn 2021-2025	10
14. “Hồi trống giục” cuối năm: An Giang tăng tốc cho các mục tiêu phát triển	10
15. Quảng Ngãi đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cuối năm 2024	11
KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP	12
16. Bắc Giang: Định kỳ lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp mặt, gỡ vướng cho doanh nghiệp	12
17. Quảng Ngãi “gỡ vướng” cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách có quy mô lớn	12
SAI PHẠM ĐIỀN HÌNH	13
18. Vụ 5 cán bộ Sở GTVT Yên Bái bị khởi tố: Lờ cảnh tỉnh trong phòng, chống tham nhũng	13
19. Bình Thuận: Cựu lãnh đạo tỉnh gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng cho Nhà nước	14
THẾ GIỚI	14
20. Trung Quốc: Một tỉnh phát động chiến dịch đẩy nhanh “thay nhựa bằng tre”	14

CHỦ TRƯỞNG TINH GỌN BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chưa sáp nhập các tỉnh, thành phố ngay

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết hiện tại chưa có chủ trương thực hiện việc sáp nhập các tỉnh, thành phố ngay. Đồng thời khẳng định thông tin về việc sáp nhập các tỉnh, thành phố mà gần đây đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Theo Bộ trưởng, Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng đang triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và hiệu quả, bắt đầu từ cấp Trung ương. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ được thực hiện sau, và chưa có kế hoạch sáp nhập tỉnh, thành phố vào thời điểm này.

Bộ trưởng cũng cho biết các phương án về sắp xếp tổ chức bộ máy đang trong quá trình nghiên cứu và chuẩn bị, và những thông tin sai lệch về vấn đề này đang vi phạm quy định bảo vệ bí mật nhà nước. Bộ Nội vụ đã làm việc với Bộ Công an để xử lý các thông tin không đúng, nhằm tránh gây lo ngại trong dư luận. (VTV.vn 27/11) [Về đầu trang](https://vtv.vn/chinh-tri/bo-truong-bo-noi-vu-chua-sap-nhap-cac-tinh-thanh-pho-ngay-20241127180503708.htm)
<https://vtv.vn/chinh-tri/bo-truong-bo-noi-vu-chua-sap-nhap-cac-tinh-thanh-pho-ngay-20241127180503708.htm>

“Cách mạng” tinh gọn bộ máy - mở ra chương mới cho quản trị quốc gia

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, đã có cuộc trao đổi sâu về cuộc cải cách bộ máy hành chính và quá trình tinh gọn bộ máy nhà nước, qua đó nhấn mạnh rằng việc sáp nhập các bộ, ngành có chức năng tương đồng là một giải pháp quan trọng để tăng cường hiệu quả quản lý, giảm thiểu chồng chéo và tiết kiệm nguồn lực. Cải cách này không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo ông Sơn, Nghị quyết 18 của Trung ương đã tạo ra một nền tảng lý luận và thực tiễn vững chắc để thúc đẩy việc sáp nhập các bộ, ngành có chức năng tương đồng. Việc này sẽ giúp tối ưu hóa bộ máy hành chính, giảm sự chồng chéo và nâng cao hiệu quả công việc. Thực tế, bối cảnh hiện tại, với sự phát triển của hạ tầng công nghệ và cơ sở pháp lý, đã tạo ra cơ hội thuận lợi để thực hiện cải cách hành chính. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, đây là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự cẩn trọng, với kế hoạch chi tiết và thí điểm trước khi thực hiện rộng rãi.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã gọi việc sắp xếp tinh gọn bộ máy là một "cuộc cách mạng" và ông Bùi Hoài Sơn đồng tình với nhận định này. Theo ông, việc tinh gọn bộ máy không chỉ đơn giản là cắt giảm cơ học mà còn là một quá trình tái cấu trúc toàn diện, làm rõ chức năng và nhiệm vụ của từng cơ quan, loại bỏ sự chồng chéo. Sự quyết tâm chính trị từ các lãnh đạo cấp cao và việc thực thi quyết liệt là yếu tố then chốt để cải cách thành công. Bên cạnh đó, cần một lộ trình rõ ràng, dựa trên nghiên cứu khoa học để đảm bảo tính hiệu quả.

Ông Sơn đặc biệt nhấn mạnh rằng, ngoài quyết tâm chính trị, nhân sự là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công cuộc cải cách. Việc đào tạo, chuyển đổi năng lực cho cán bộ và nhân viên nhà nước để họ thích ứng với cơ cấu mới là nhiệm vụ trọng yếu. Điều này không chỉ giúp tạo ra một bộ máy hành chính tinh gọn mà còn đảm bảo rằng những người thực thi chính sách có đủ năng lực và khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường mới.

Để cuộc cải cách bộ máy hành chính diễn ra suôn sẻ, ông Sơn cho rằng, sự đồng thuận từ xã hội là vô cùng quan trọng. Cải cách cần nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân, bởi người dân là đối tượng cuối cùng hưởng lợi từ bộ máy hành chính hiệu quả. Minh bạch hóa thông tin, truyền thông hiệu quả và giải quyết các lo ngại phát sinh từ cộng đồng là yếu tố không thể thiếu trong việc thực hiện thành công cuộc cải cách này.

Một yếu tố nữa mà ông Hoài Sơn đặc biệt chú ý là vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách. Lãnh đạo gương mẫu, tiên phong sẽ tạo dựng được lòng tin và truyền cảm hứng cho các cấp dưới. Khi người đứng đầu thực hiện cải cách bằng hành động cụ thể, họ không chỉ truyền cảm hứng cho đội ngũ mà còn góp phần xây dựng một nền văn hóa chính trị mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình cải cách diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả. Ông cũng cho rằng, vai trò của người lãnh đạo không chỉ nằm ở việc ra quyết định mà còn trong việc thể hiện cam kết thực hiện cải cách từ chính mình.

Trong quá trình cải cách bộ máy hành chính, không thể tránh khỏi những lo ngại và tâm tư từ phía cán bộ, công chức. Việc sáp nhập các cơ quan có thể dẫn đến giảm biên chế hoặc thay đổi cơ cấu tổ chức, điều này có thể khiến nhiều người cảm thấy bất an. Tuy nhiên, ông Bùi Hoài Sơn khẳng định rằng, trong bối cảnh cải cách hành chính để phát triển đất nước, một phần của quá trình này là sự hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. Ông cho rằng, khi cán bộ công chức hiểu rằng sự thay đổi sẽ giúp bộ máy nhà nước trở nên tinh gọn, hiệu quả hơn, họ sẽ dễ dàng chấp nhận và tham gia vào quá trình cải cách.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng sự hy sinh quyền lợi cá nhân cần phải đi kèm với các chính sách hỗ trợ hợp lý. Cán bộ công chức cần được đào tạo lại, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo cơ hội việc làm mới để họ cảm thấy không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi. (Tienphong.vn 28/11, Luân Dũng)[Về đầu trang](https://tienphong.vn/cach-mang-tinh-gon-bo-may-mo-ra-chuong-moi-cho-quan-tri-quoc-gia-post1695474.tpo)
<https://tienphong.vn/cach-mang-tinh-gon-bo-may-mo-ra-chuong-moi-cho-quan-tri-quoc-gia-post1695474.tpo>

PHÒNG CHỐNG LÃNG PHÍ

Hà Nội: Loạt trụ sở “đất vàng” bỏ hoang, chính quyền rà soát xong lại... bỏ không

Hàng loạt trụ sở cơ quan nhà nước tại quận Hà Đông, Hà Nội đã bị bỏ hoang trong suốt gần 20 năm qua, khiến tài sản công bị lãng phí nghiêm trọng. Mặc dù UBND quận Hà Đông đã tiến hành rà soát và chỉ đạo sử dụng lại các khu đất này, nhưng cho đến nay, tình trạng "đất vàng" bỏ hoang vẫn tiếp tục.

Theo ghi nhận, nhiều trụ sở cơ quan, như trụ sở cũ của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại số 5 Nguyễn Trãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tây cũ, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, và Cục Thống kê TP Hà Nội, hiện đã chuyển đi hoặc không còn sử dụng. Các tòa nhà này đều trong tình trạng xuống cấp, nhiều hạng mục bị hư hỏng do không được bảo quản và sử dụng trong nhiều năm.

Dù UBND quận Hà Đông đã có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra và xử lý các cơ sở nhà, đất để sử dụng hiệu quả, việc này vẫn chưa được thực hiện triệt để. Trong khi đó, tình trạng bỏ hoang các trụ sở "đất vàng" gây lãng phí tài sản công, đặc biệt là trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh các biện pháp chống tham nhũng và lãng phí.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống lãng phí với sự tham gia của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trần Sỹ Thanh, nhằm kiểm soát chặt chẽ việc quản lý tài sản công. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn cần được giải quyết triệt để để tránh sự lãng phí tiếp tục kéo dài. (Tienphong.vn 28/11, Trần Hoàng) [Về đầu trang](https://tienphong.vn/can-canh-loat-tru-so-dat-vang-bo-hoang-chinh-quyen-ra-soat-xong-lai-bo-khong-post1695579.tpo)
<https://tienphong.vn/can-canh-loat-tru-so-dat-vang-bo-hoang-chinh-quyen-ra-soat-xong-lai-bo-khong-post1695579.tpo>

Phú Thọ: Dự án nghìn tỷ hoang tàn suốt chục năm, dân nuôi gà giữa công trường bỏ hoang

Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ) tại xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, sau 15 năm khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, hiện vẫn trong tình trạng bỏ hoang, chưa hoàn thành. Dự án này được triển khai từ năm 2009 nhưng đến năm 2012 thì dừng thi công, và cho đến nay, các công trình xây dựng vẫn dở dang, máy móc, thiết bị rỉ sét, cây cỏ mọc um tùm khắp nơi.

Trên diện tích 50ha, công trường hoang tàn khiến người dân địa phương xót xa. Trước khi dự án này được triển khai, người dân đã phải chuyển đổi đất trồng lúa để nhường đất cho nhà máy, hy vọng sẽ có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên, sau nhiều năm dừng thi công, họ không chỉ mất đất mà còn không có công việc.

Ông Triệu Công Hoan - Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân - cho biết người dân đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm dự án, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tiến triển. Theo ông Đỗ Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, hiện tài sản trên đất thuộc về các tổ chức tín dụng và chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục phá sản. Tuy nhiên, việc xử lý thủ tục phá sản rất phức tạp và kéo dài, khiến dự án vẫn tiếp tục bỏ hoang, gây lãng phí tài sản công.

Trái ngược với sự hoang tàn của nhà máy, khu vực đất trống bên trong đã được người dân tận dụng để nuôi gà, lưới che được dựng lên để gia súc có thể sinh sống trong khi công trình trị giá nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu". (Vietnamnet.vn 28/11, Đức Hoàng – Đoàn Bồng) [Về đầu trang](#)

<https://vietnamnet.vn/du-an-nghin-ty-sung-sung-dap-chieu-ca-chuc-nam-dan-quay-luoi-nuoi-ga-2345124.html>

Hải Dương: Hàng loạt dự án "đắp chiếu" nhiều năm gây lãng phí

Tại Hải Dương, nhiều dự án lớn đã được giao đất nhưng không được triển khai hoặc chỉ xây dựng một phần, dẫn đến tình trạng bỏ hoang các khu đất đặc địa.

Điển hình là Dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị chợ Cuối tại huyện Gia Lộc, hoàn thành từ năm 2009 nhưng sau 15 năm vẫn chưa được đưa vào sử dụng, các hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Dự án này đã được trả lại cho tỉnh Hải Dương vào năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nhà đầu tư mới do kết cấu công trình không phù hợp.

Ngoài ra, Dự án Trung tâm tài chính, ngân hàng và dịch vụ thương mại TP Hải Dương rộng 2.800 m², bắt đầu từ năm 2011 và chuyển nhượng cho Công ty Nam Quang, vẫn "án binh bất động" trong suốt 13 năm qua, khiến khu đất này trở thành nơi mọc cỏ dại.

Tình trạng "đắp chiếu" không chỉ giới hạn ở những dự án lớn mà còn xảy ra với nhiều dự án khác. TP Hải Dương hiện có 478 dự án đã được cấp phép, nhưng có tới 51 dự án chậm tiến độ, trong đó 27 dự án đã được giao đất nhưng chưa triển khai xây dựng.

Chính quyền địa phương đang rà soát và tìm giải pháp để xử lý những dự án này, nhưng tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai vẫn là vấn đề lớn, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương. (Dantri.com.vn 28/11, Nguyễn Dương)[Về đầu trang](#)

<https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-du-an-dap-chieu-nhieu-nam-o-hai-duong-20241128125258274.htm>

PHÁT NGÔN ẢN TƯỢNG

Tổng hợp phát ngôn ản tượng của lãnh đạo Trung ương và địa phương

1/ *"Khi mỗi Ủy viên Trung ương đều ý thức được trách nhiệm của mình, không chỉ trong việc lãnh đạo mà còn trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể, thì thành công của cuộc cải cách sẽ có nền tảng vững chắc hơn rất nhiều"* - ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, trò chuyện với Tiền Phong.

2/ *"Là người lãnh đạo anh phải chỉ huy được, phải giỏi, tầm nhìn tốt, tấm lòng đủ lớn, phải thương dân, lấy dân làm chuẩn thì mới ngày đêm suy nghĩ tìm cách cho dân mình làm sao phát triển, xã hội mình ngày càng phát triển hơn"* - ông Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu tại Hội thảo khoa học Quản lý phát triển xã hội ở ĐBSCL trong bối cảnh hiện nay. (Vĩ An tổng hợp)[Về đầu trang](#)

TIN QUỐC HỘI

Quân đội không quá 415 vị trí có trần quân hàm cấp tướng

Sáng 28/11, Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam với sự tán thành của 458/459 đại biểu. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về số lượng vị trí có trần quân hàm cấp tướng trong quân đội. Theo đó, quân đội sẽ không vượt quá 415 vị trí có quân hàm cấp tướng, như đã được Bộ Chính trị chỉ đạo tại Thông báo số 185-TB/TW năm 2014.

Liên quan đến vấn đề tuổi nghỉ hưu, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, dù có ý kiến đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội lên mức giống với Bộ luật Lao động hay Luật Công an Nhân dân, nhưng do đặc thù nhiệm vụ, môi trường làm việc của quân đội, việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ gây ra sự dôi dư trong đội ngũ sĩ quan và không đảm bảo sức khỏe cho các sĩ quan ở các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, Quốc hội đã giữ nguyên quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan quân đội.

Bên cạnh đó, các quy định về chức vụ, chức danh của sĩ quan cũng được điều chỉnh để bảo đảm sự phát triển hợp lý của đội ngũ sĩ quan, giữ vững tính chuyên môn và khả năng chỉ huy, quản lý. Quân đội tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc không tăng thêm số lượng cấp tướng ngoài 415 vị trí hiện tại. Mọi sửa đổi liên quan đến cấp bậc quân hàm sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp với thực tiễn và không làm phát sinh bất cập trong cơ cấu tổ chức quân đội. (Tienphong.vn 28/11, Luân Dũng) [Về đầu trang](https://tienphong.vn/quan-doi-khong-qua-415-vi-tri-co-tran-quan-ham-cap-tuong-post1695549.tpo)

Thí điểm 5 biện pháp xử lý tài sản trong án tham nhũng Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Ngày 28/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí và tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi và chỉ đạo. Mục tiêu của nghị quyết là tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vướng mắc và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự.

5 biện pháp thí điểm xử lý tài sản trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2024, bao gồm:

1. Tạm ngừng giao dịch tài sản: Biện pháp này có thể áp dụng ngay khi giải quyết nguồn tin về tội phạm, tức là tạm ngừng các giao dịch liên quan đến tài sản bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi phạm tội.

2. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản: Cũng có thể áp dụng ngay trong giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhằm ngừng việc thay đổi quyền sở hữu tài sản, như chuyển nhượng, bán hoặc cầm cố tài sản liên quan.

3. Kế biên tài sản: Đây là biện pháp áp dụng để xác định và xử lý tài sản có thể bị tịch thu hoặc thu hồi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, tiêu cực.

4. Phong tỏa tài sản: Các tài sản có liên quan đến vụ án có thể bị phong tỏa, nghĩa là cấm chuyển nhượng, bán hoặc sử dụng cho đến khi vụ án được giải quyết.

5. Thu hồi tài sản: Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt hoặc tài sản liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực, với mục tiêu phục hồi lại tài sản cho Nhà nước hoặc các bên liên quan hợp pháp.

Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2025 và thực hiện trong vòng 3 năm, trừ khi Quốc hội có quyết định khác. (Thanhtra.com.vn 28/11, Hương Giang) [Về đầu trang
https://thanhtra.com.vn/doi-noi-52FA82FBF/thi-diem-5-bien-phap-xu-ly-tai-san-trong-an-tham-nhung-ban-chi-dao-trung-uong-theo-doi-0d8a18031.html](https://thanhtra.com.vn/doi-noi-52FA82FBF/thi-diem-5-bien-phap-xu-ly-tai-san-trong-an-tham-nhung-ban-chi-dao-trung-uong-theo-doi-0d8a18031.html)

6 bộ chịu trách nhiệm quản lý về phòng, chống mua bán người

Ngày 28/11, Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) với 454/455 đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, gồm 8 chương và 63 điều.

Các quy định trong luật này tập trung vào việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán người, cũng như tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân.

Một trong những điểm quan trọng của luật là quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong công tác phòng, chống mua bán người. Cụ thể, 6 bộ sẽ chịu trách nhiệm quản lý về công tác này, bao gồm: 1. Bộ Công an; 2. Bộ Quốc phòng; 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 4. Bộ Y tế; 5. Bộ Ngoại giao; 6. Bộ Tư pháp.

Bên cạnh đó, UBND các cấp cũng có trách nhiệm trong việc quản lý và triển khai các hoạt động phòng, chống mua bán người.

Phòng ngừa mua bán người: Luật yêu cầu tuyên truyền về chính sách, pháp luật phòng, chống mua bán người và xử lý hành vi phạm tội.

Tiếp nhận và xác minh thông tin: Nạn nhân hoặc người đại diện có thể trình báo tại các cơ quan như công an, bộ đội biên phòng, hoặc ủy ban nhân dân cấp xã. Các cơ quan này sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân kịp thời.

Hợp tác quốc tế: Luật cũng quy định về hợp tác quốc tế trong công tác giải cứu và đưa nạn nhân về nước, cũng như tương trợ tư pháp trong phòng, chống mua bán người.

Những quy định này nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, đồng thời tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài nước để chống lại tội phạm mua bán người. (Laodong.vn 28/11, Cao Nguyên) [Về đầu trang](https://laodong.vn/thoi-su/6-bo-chiu-trach-nhiem-quan-ly-ve-phong-chong-mua-ban-nguoi-1427669.ldo)
<https://laodong.vn/thoi-su/6-bo-chiu-trach-nhiem-quan-ly-ve-phong-chong-mua-ban-nguoi-1427669.ldo>

Phó thủ tướng: Thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam thấp trong ASEAN

Ngày 28/11 tại phiên thảo luận sáng 28/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phúc đã giải trình về thuế thu nhập doanh nghiệp trong dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), khẳng định rằng thuế suất hiện hành của Việt Nam là thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN. Cụ thể, thuế suất phổ thông vẫn giữ mức 20%, với các mức ưu đãi (10%, 15%, 17%) áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và các trường hợp được ưu đãi.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP HCM, đề xuất giảm thuế suất xuống 19% nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch COVID-19. Trong khi đó, ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách, đề nghị giảm thuế suất phổ thông xuống 18% và giảm mức thuế ưu đãi xuống 15% để tránh sự phân biệt giữa các nhóm doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Minh Hùng giải thích rằng thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam vẫn thấp so với các quốc gia như Philippines (30%), Malaysia (24%) và các nước khác trong khu vực (25%). Ông nhấn mạnh không thể so sánh với Singapore, nơi có thu nhập bình quân đầu người rất cao, gấp hơn 20 lần Việt Nam. Ông cũng cho biết, thuế là nguồn thu chính của ngân sách quốc gia, trong khi bội chi ngân sách vẫn ở mức cao khoảng 400.000 tỷ đồng.

Dự thảo luật còn đưa ra quy định mới về việc thu thuế đối với các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động qua sàn thương mại điện tử và nền tảng số tại Việt Nam. Điều này nhằm đảm bảo công bằng với các doanh nghiệp trong nước và tránh thất thu thuế. Phó Thủ tướng cũng khẳng định việc áp thu thuế đối với các sàn thương mại điện tử quốc tế như Google, Facebook là cần thiết, đồng thời cho biết cơ quan thuế đã áp dụng công nghệ AI để giám sát và kiểm soát doanh thu từ các sàn này.

Về vấn đề ưu đãi thuế cho báo chí, Phó Thủ tướng đồng ý tiếp thu ý kiến và sẽ rà soát lại để đưa ra chính sách phù hợp. (Vnexpress.net 28/11, Anh Minh) [Về đầu trang](https://vnexpress.net/pho-thu-tuong-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-viet-nam-thap-trong-asean-4821369.html)
<https://vnexpress.net/pho-thu-tuong-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-viet-nam-thap-trong-asean-4821369.html>

Đề nghị tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75%

Trong phiên thảo luận ngày 27/11 tại kỳ họp Quốc hội, các đại biểu đã thảo luận về Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) và đưa ra nhiều đề xuất quan trọng liên quan đến trợ cấp thất nghiệp.

Bà Đặng Thị Bảo Trinh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, cho rằng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện tại, là 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, là quá thấp và không đủ để đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động trong thời gian mất việc. Bà đề nghị nâng mức trợ cấp lên 75%, tương đương với mức hưởng lương hưu tối đa. Đây là mong muốn của nhiều người lao động, nhằm giúp họ duy trì cuộc sống ổn định khi gặp khó khăn do thất nghiệp.

Ngoài ra, trong phiên thảo luận, ông Dương Tấn Quân, đại biểu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã nêu vấn đề khuyến khích người cao tuổi tiếp tục tham gia vào thị trường lao động, đặc biệt trong bối cảnh dân số già hóa. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị cần có chính sách hỗ trợ đối với người sử dụng lao động khi tuyển dụng lao động nữ ngoài 40 tuổi và người cao tuổi, vì đây là những đối tượng có nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm do vấn đề tuổi tác và sức khỏe.

Các ý kiến khác cũng tập trung vào việc quản lý Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, với một số đại biểu cho rằng không nên dùng quỹ này để đầu tư vào các lĩnh vực không phù hợp, hoặc ít nhất chỉ nên gửi quỹ vào ngân hàng thay vì đầu tư kinh doanh.

Với những đề xuất này, nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng tình với việc cải thiện các chính sách trợ cấp thất nghiệp và bảo vệ quyền lợi người lao động. (VTV.vn 27/11, Quang Đông, Trần Nam)

[Về đầu trang](https://vtv.vn/xa-hoi/de-nghi-tang-muc-huong-tro-cap-that-nghiep-tu-60-len-75-20241127210608414.htm)

<https://vtv.vn/xa-hoi/de-nghi-tang-muc-huong-tro-cap-that-nghiep-tu-60-len-75-20241127210608414.htm>

GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Bình Định siết chặt giải ngân đầu tư công, hạn chế kéo dài thời gian thực hiện

Ngày 28/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, siết chặt kỷ luật và xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cá nhân gây khó khăn, làm chậm tiến độ giải ngân.

Đến ngày 10/11, tỉnh đã giải ngân 6.254,9 tỷ đồng, đạt 79,52% so với kế hoạch Thủ tướng giao, nhưng vẫn còn 2.687,7 tỷ đồng cần giải ngân trong thời gian tới. Bình Định đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn năm 2024 vào cuối tháng 1/2025.

Theo đó, tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư phải khẩn trương nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành, không để tồn đọng thanh toán cuối năm, đồng thời tăng cường trách nhiệm trong việc giải ngân, đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt là các dự án giao thông.

UBND tỉnh cũng yêu cầu hạn chế việc xin kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2025, và chỉ chấp nhận trong trường hợp bất khả kháng. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh sẽ tăng cường giám sát, phối hợp với các cơ quan để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân 100% vốn được giao, đồng thời hỗ trợ các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. (Tapchicongthuong.vn 28/11, Hạ Vỹ)

[Về đầu trang](#)

<https://tapchicongthuong.vn/binh-dinh--han-che-thap-nhat-viec-xin-keo-dai-thoi-gian-thuc-hien--giai-ngan-von-dau-tu-cong-130397.htm>

Quảng Ninh tăng tốc giải ngân đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Quảng Ninh đã phân bổ tổng cộng hơn 95.7 nghìn tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó bao gồm cả vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Tuy nhiên, nhiều dự án quan trọng trong kế hoạch này vẫn chưa được triển khai đúng tiến độ.

Các công trình hạ tầng giao thông như cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Tình Yêu và cầu Bình Minh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết nối các vùng và cải thiện điều kiện sống của người dân.

Mặc dù vậy, nhiều dự án khác vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư, như Dự án Trung tâm bảo trợ xã hội, Bệnh viện Đa khoa cơ sở 2, Dự án nâng cao năng lực cho kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh và các dự án giao thông nông thôn, gây chậm trễ trong việc triển khai.

Tại kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh, hai dự án nâng cấp các tuyến tỉnh lộ 327 và 330 đã được thông qua để kịp phân bổ vốn vào cuối năm.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đầu tư công giai đoạn 2021-2025, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương rà soát và hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án còn lại, đề xuất giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kế hoạch phân bổ vốn cho năm 2025. (Laodong.vn 28/11, Nguyễn Hùng) [Về đầu trang](https://laodong.vn/kinh-doanh/quang-ninh-tang-toc-giai-ngan-dau-tu-cong-1427569.ldo)
<https://laodong.vn/kinh-doanh/quang-ninh-tang-toc-giai-ngan-dau-tu-cong-1427569.ldo>

“Hội trống giục” cuối năm: An Giang tăng tốc cho các mục tiêu phát triển

Tháng 12 đến gần, với áp lực cuối năm, các công việc đang chạy đua để hoàn thành đúng tiến độ. Đây là thời gian đầy lo toan, nhưng cũng là dịp để dồn sức cho những mục tiêu quan trọng, mang lại kỳ vọng cho năm mới.

Trong tháng cuối cùng của năm, tỉnh An Giang đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó 14/15 chỉ tiêu nghị quyết HĐND đã được thực hiện đạt và vượt. Tuy nhiên, còn một số khó khăn, như nguồn cung vật liệu xây dựng hạn chế, vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng chậm trễ, và thị trường bất động sản phục hồi chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng, đã đôn đốc các cấp, ngành đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và khẩn trương tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các dự án trọng điểm. Các chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án, đồng thời gắn trách nhiệm với kết quả giải ngân.

Tháng 12 cũng là thời điểm quan trọng khi Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp quan trọng: Kỳ họp thứ 25 chuyên đề và kỳ họp thường lệ cuối năm, để xem xét thông qua các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình giảm nghèo bền vững và

hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những nghị quyết này sẽ làm nền tảng cho công tác triển khai trong năm 2025.

Khối lượng công việc lớn và áp lực thời gian khiến các đơn vị, cá nhân phải làm việc khẩn trương, sắp xếp hợp lý để đảm bảo chất lượng và tiến độ. Tháng 12 sẽ là thời gian bận rộn nhưng cũng đầy hứa hẹn, khi công việc kết thúc năm 2024 để mở ra một năm mới đầy hy vọng. (Baoangiang.com.vn 28/11, Gia Khánh) [Về đầu trang](https://baoangiang.com.vn/-hoi-trong-giuc-cuoi-nam-a410323.html)
<https://baoangiang.com.vn/-hoi-trong-giuc-cuoi-nam-a410323.html>

Quảng Ngãi đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cuối năm 2024

Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai các giải pháp mạnh mẽ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024.

Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh năm 2024 là hơn 6.900 tỷ đồng, bao gồm 49 dự án chuyển tiếp, 2 dự án chuẩn bị đầu tư, và 29 dự án khởi công mới. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn công vẫn còn thấp, với nhiều chủ đầu tư gặp khó khăn trong tiến độ thực hiện, phần lớn là do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thay đổi trong các quy định pháp lý.

Một trong những nguyên nhân chính gây chậm giải ngân là những vấn đề liên quan đến Luật Đất đai 2024, với việc thay đổi thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và xác định giá đất, khiến nhiều dự án không thể tiếp tục tiến hành như kế hoạch. Ngoài ra, sự thiếu hụt vật liệu xây dựng như cát và đất đắp nền cũng làm chậm tiến độ các công trình giao thông trọng điểm.

Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, kiểm tra hiện trường và xử lý kịp thời các thủ tục thanh toán, tránh tình trạng những nhiễu làm khó nhà thầu. Các giải pháp bao gồm điều chuyển vốn từ các dự án gặp khó khăn sang các dự án có tiến độ tốt hơn, điều chỉnh kế hoạch vốn và kéo dài thời gian thực hiện một số dự án sang năm 2025. Đồng thời, tỉnh đã thành lập các tổ công tác để đôn đốc giải ngân và hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm quản lý và thực hiện nghiêm túc các quy định về tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư, đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường và tái định cư. Các huyện, thị xã, thành phố cũng được giao nhiệm vụ xử lý quyết liệt các khó khăn, đảm bảo các dự án có thể triển khai đúng tiến độ.

Nhờ các biện pháp đồng bộ, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ngãi trong thời gian gần đây đã có sự cải thiện đáng kể, nhiều công trình giao thông, xây dựng đang dần trở lại nhịp độ thi công. (Daibieunhandan.vn 28/11, An Nguyên) [Về đầu trang](https://daibieunhandan.vn/day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-post397655.html)
<https://daibieunhandan.vn/day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-post397655.html>

KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP

Bắc Giang: Định kỳ lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp mặt, gỡ vướng cho doanh nghiệp

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Bắc Giang tháng 11, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Mai Sơn chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu việc tổ chức gặp mặt định kỳ với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong năm 2023, Bắc Giang đạt chỉ số PCI đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố và thu hút hơn 1,8 tỷ USD vốn đầu tư, với vị trí đứng thứ 9 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Những kết quả này có được nhờ vào các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tỉnh yêu cầu các cơ quan chủ động giải quyết các vướng mắc, duy trì kỷ cương hành chính và chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và xử lý nhanh các vấn đề phát sinh ngay từ khi mới xuất hiện.

Một trong những giải pháp quan trọng là ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để định kỳ gặp mặt, trao đổi thông tin, nắm bắt những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải như giải phóng mặt bằng, tuyển dụng lao động, hàng rào kỹ thuật trong thương mại, và các quy định pháp lý mới ảnh hưởng đến các dự án. Cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm kịp thời giải quyết các vấn đề này để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất. (Baobacgiang.com.vn 28/11, Trường Sơn) [Về đầu trang](#)

<https://baobacgiang.vn/bac-giang-ubnd-tinh-hiep-hoi-doanh-nghiep-se-ky-quy-che-phoi-hop-truoc-ngay-15-12-2024-122410.bbg>

Quảng Ngãi “gỡ vướng” cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách có quy mô lớn

Tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực giải quyết các vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách có quy mô lớn, đặc biệt trong Khu kinh tế Dung Quất.

Các dự án quan trọng như Trung tâm Khí điện miền Trung và Khu công nghiệp Phát Đạt - Dung Quất 2 đang gặp phải khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng và bồi thường cho người dân, đặc biệt là những diện tích đất công. Các chủ đầu tư đã đề xuất tỉnh hỗ trợ giải quyết các vấn đề này để sớm hoàn tất các thủ tục, đưa dự án vào triển khai.

Đối với dự án Trung tâm Khí điện miền Trung với vốn đầu tư khoảng 36.200 tỷ đồng, vướng mắc chủ yếu là chậm trễ trong việc chi trả tiền bồi thường cho diện tích đất 2,98 ha. Tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các cơ quan chức năng, bao gồm UBND huyện Bình Sơn và Thanh tra tỉnh, rà soát lại toàn bộ quy trình bồi thường và phối hợp với EVN để giải quyết dứt điểm.

Trong khi đó, Khu công nghiệp Phát Đạt - Dung Quất 2 với vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng cũng gặp khó khăn về việc thu hồi đất công, bao gồm khu đất của nhà thờ và trường học, để làm quỹ đất sạch phục vụ dự án. Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện di dời và giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.

Ngoài ra, Quảng Ngãi cũng đã làm việc với chủ đầu tư của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, với tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, để giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng như nguồn điện và nguồn nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục quy hoạch phân khu, tạo điều kiện cho các dự án lớn triển khai nhanh chóng và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tỉnh. (Daibieunhandan.vn 27/11, Tấn Tài) [Về đầu trang](https://daibieunhandan.vn/quang-ngai-go-vuong-cho-cac-du-an-dau-tu-ngoai-ngan-sach-co-quy-mo-lon-post397617.html)
<https://daibieunhandan.vn/quang-ngai-go-vuong-cho-cac-du-an-dau-tu-ngoai-ngan-sach-co-quy-mo-lon-post397617.html>

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

Vụ 5 cán bộ Sở GTVT Yên Bái bị khởi tố: Lời cảnh tỉnh trong phòng, chống tham nhũng

Trong bối cảnh cả nước đang tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, việc 5 cán bộ thuộc Sở GTVT Yên Bái bị khởi tố gần đây đã thu hút sự chú ý của dư luận. Các vi phạm này không chỉ làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong hoạt động công quyền, mà còn nhấn mạnh sự quan trọng của công tác quản lý và giám sát chặt chẽ trong các cơ quan hành chính.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở GTVT Yên Bái đã xác định PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác này. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được tăng cường để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Giai đoạn 2019-2024, Sở đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 41 cán bộ, nhằm hạn chế nguy cơ tiêu cực và nâng cao tính khách quan trong quản lý. Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều biện pháp phòng ngừa, công tác PCTN, tiêu cực tại Sở GTVT Yên Bái vẫn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa hiệu quả, việc kiểm tra, giám sát chưa thực hiện đầy đủ và các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi.

Việc khởi tố 5 cán bộ của Sở GTVT Yên Bái là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về trách nhiệm trong công tác quản lý và giám sát. Dù đã có nhiều kết quả tích cực trong PCTN, nhưng Sở cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, hoàn thiện cơ chế quản lý, nhằm xây dựng một bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh. (Thanhtra.com.vn 28/11, Bùi Bình) [Về đầu trang](#)

<https://thanhtra.com.vn/tin-trong-nuoc-A7403F0EC/vu-5-can-bo-so-gtvt-yen-bai-bi-khoi-to-loi-canh-tinh-manh-me-trong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-0d8a17e4d.html>

Bình Thuận: Cựu lãnh đạo tỉnh gây thiệt hại hơn 300 tỷ đồng cho Nhà nước

Một vụ án tham nhũng nghiêm trọng tại tỉnh Bình Thuận vừa được đưa ra xét xử, liên quan đến nhóm cựu lãnh đạo tỉnh, bao gồm cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương và các cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, bị truy tố về hành vi vi phạm quy định trong quản lý đất đai, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.

Theo cáo trạng, các bị can đã phê duyệt sai giá đất trong một dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sân golf thành khu đô thị, giúp Công ty Rạng Đông hưởng lợi số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Dự án ban đầu thuộc sở hữu của Công ty Regent International OverSeas Corp (Hong Kong), được chuyển nhượng cho Công ty Rạng Đông vào năm 2013. Sau đó, công ty này đã đề xuất chuyển đổi 62ha đất sân golf Phan Thiết thành khu đô thị. Mặc dù các quyết định chuyển đổi này được sự đồng ý của Thủ tướng, song trong quá trình thực hiện, nhóm lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã có những sai phạm nghiêm trọng trong việc thẩm định và phê duyệt giá đất.

Các sai phạm cụ thể bao gồm việc phê duyệt giá đất cao hơn giá trị thực tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước. Cơ quan điều tra xác định việc phê duyệt giá đất sai đã dẫn đến thiệt hại tổng cộng hơn 308 tỷ đồng, trong đó có hơn 154 tỷ đồng do định giá đất ở khu cao tầng và tương tự đối với khu đất thấp tầng.

Mặc dù các bị can lý giải rằng họ làm vậy là nhằm thúc đẩy tiến độ dự án, giúp thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương, nhưng hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương và các đồng phạm khai nhận rằng họ chịu áp lực từ việc muốn nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, để thu được tiền sử dụng đất vào ngân sách và thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuy nhiên, hành vi sai phạm của họ đã làm ảnh hưởng nặng nề đến tài chính nhà nước và gây ra sự bất công đối với các doanh nghiệp và người dân. (Tienphong.vn 28/11, Hoàng An) [Về đầu trang](https://tienphong.vn/sai-pham-cua-nhom-cuu-lanh-dao-tinh-binh-thuan-giup-cong-ty-rang-dong-huong-loi-hon-300-ty-dong-post1695384.tpo)
<https://tienphong.vn/sai-pham-cua-nhom-cuu-lanh-dao-tinh-binh-thuan-giup-cong-ty-rang-dong-huong-loi-hon-300-ty-dong-post1695384.tpo>

THẾ GIỚI

Trung Quốc: Một tỉnh phát động chiến dịch đẩy nhanh “thay nhựa bằng tre”

Tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã khởi xướng chiến dịch sử dụng tre thay thế các sản phẩm nhựa trong văn phòng, hội nghị, căng tin các cơ quan chính phủ, tổ chức công cộng và doanh nghiệp nhà nước.

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị chính quyền, cơ quan công quyền và các doanh nghiệp nhà nước ưu tiên sử dụng các sản phẩm làm từ tre thay vì nhựa trong các bối cảnh như văn phòng, hội nghị, căng tin và các khu vực khác, đặc biệt là khi thay mới các vật dụng.

Đến năm 2025, Trung Quốc mong muốn hệ thống công nghiệp “thay nhựa bằng tre” sẽ bước đầu được hình thành, với giá trị gia tăng của các sản phẩm từ tre tăng hơn 20% so với năm 2022 và việc sử dụng tre cũng sẽ tăng 20%.

Tỉnh Chiết Giang hiện có hơn 14 triệu mẫu (khoảng 933.333 ha) rừng tre, và tỉnh sẽ tiếp tục phát triển các hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới khoa học công nghệ, đồng thời tạo ra các nguồn lực cho ngành công nghiệp tre. Các sản phẩm tre sẽ được khuyến khích trong nhiều ngành nghề khác nhau, như xây dựng, giao thông vận tải, bao bì, và các vật dụng hàng ngày. (VOV.vn 28/11, Bích Thuận) [Về đầu trang./.](#)

<https://vov.vn/the-gioi/mot-tinh-cua-trung-quoc-phat-dong-chien-dich-day-nhanh-thay-nhua-bang-tre-post1138536.vov>

Biên tập viên: Thanh Hồng